



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง โทร. ๐๓๔-๙๖๑๑๑๓-๙ ต่อ ๑๒๖

ที่ นฐ.๐๐๓๒.๙/๓๐๑/๗๒๙ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB ๒๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อบึง

โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง ได้จัดทำเอกสารแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๑ : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (หัวข้อย่อย EB ๒๔ หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิยมชอบประจำปีของหน่วยงาน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวพิชภัค โห้หนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายยุทธกรานต์ ชินโสตร์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อบึง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อบึง	
<p>ชื่อกลุ่มงาน : โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง...จังหวัดนครปฐม</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>หัวข้อ : แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับกิจการงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อบึง</p> <p>รายละเอียดข้อมูล : (รายละเอียดเอกสารแนบ) ๑.แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นางสาวพิชากค์ โห้หนา) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>(นายยุทธกรรต์ ชินโสตร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อบึง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p></p> <p>(นายภัทรพล สระทองยอด) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p>	